

Số: 222 /TB-VPUB

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 7 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến mới phát sinh**

Sáng ngày 28/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới phát sinh tại các tỉnh, thành phố. Cùng dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Phạm Văn Hậu; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; tại đầu cầu trực tuyến với các huyện, thành phố có lãnh đạo UBND và các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện, thành phố.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các đại biểu tham dự cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh kết luận và chỉ đạo các nội dung sau:

#### **I. Đánh giá chung:**

Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nghiêm túc, cố gắng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới vừa qua của các ngành, các cấp, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, tỉnh Ninh Thuận đã hơn 4 tháng liên không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng; đã thực hiện việc tiếp nhận, đưa đón, cách ly nhiều chuyên gia nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ bảo đảm an toàn, hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kinh tế trọng điểm trên địa bàn. Kết quả đạt được đã rõ, nhưng theo đó cũng đã bắt đầu xuất hiện tâm lý, dấu hiệu lơ là, chủ quan trong việc tuân thủ các giải pháp phòng chống dịch, một bộ phận người dân như không đeo khẩu trang nơi công cộng, chưa thực hiện đầy đủ các khuyến cáo, quy định về phòng, chống dịch. Đây là nguy cơ rất lớn cho công tác phòng chống dịch của Tỉnh ta khi mà dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, chưa có vắc xin phòng chống và Việt Nam đã tái xuất hiện lại các ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng (tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi), trong đó có cả nhân viên y tế song chưa tìm được nguồn lây và chủng vi rút mới được ghi nhận có độc lực cao và khả năng lây lan nhanh hơn trước.

Để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu chỉ đạo của Chính phủ, tiếp tục giữ vững thành quả quan trọng trong thực hiện mục tiêu kép - vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế đã đạt được trong thời gian qua, không để dịch lây lan, bùng phát trên địa bàn; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, các thành viên Ban chỉ đạo

chống dịch Covid-19 tinh kích hoạt các hoạt động, biện pháp phòng chống dịch ở mức sẵn sàng cao nhất theo quan điểm, phương châm, nguyên tắc, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 và Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 của Văn phòng Chính phủ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động “chống dịch như chống giặc” nhưng cũng không tạo tâm lý hoang mang, lo lắng; tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điều kiện an toàn để tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt lưu ý đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự; xem đây là những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân toàn tỉnh, cần phải chung sức, chung lòng, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, trách nhiệm để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chung.

## **II. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ bản phòng chống dịch trong thời gian tới như sau:**

- Đề nghị người dân thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng và thường xuyên rửa tay sát khuẩn; tạm dừng các chuyến đi đến các vùng dịch cho đến khi có thông báo mới.

- Hạn chế tổ chức hoặc tham gia vào các sự kiện tập trung đông người. Nếu cần thiết phải tổ chức thì thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn,...

- Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn các nguồn bệnh, nguồn nghi nhiễm bệnh xâm nhập và lây lan; theo đó:

+ Những trường hợp về từ các vùng dịch từ ngày 08/7/2020 đến nay: thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe và kịp thời thông báo cho cơ sở y tế nếu có những biểu hiện sốt, ho, khó thở,..;

+ Những trường hợp về từ các vùng dịch mà từng đi đến, tiếp xúc với những nơi theo Thông báo khẩn số 15 và 16 của Bộ Y tế: yêu cầu tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú và thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xử lý theo quy định phòng chống dịch.

## **III. Một số nhiệm vụ cụ thể:**

**1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố:**

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát lại tất cả công tác chuẩn bị phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo sẵn sàng ứng phó trong tình huống xấu nhất; tổ chức theo dõi sát diễn biến dịch, kiên định nguyên tắc “4 tại chỗ” gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ; và thực hiện triệt để 5 bước: chủ động ngăn chặn - phát hiện sớm - cách ly kịp thời - khoanh vùng gọn - dập dịch và điều trị hiệu quả; kiện toàn, bổ sung Ban chỉ đạo phòng chống dịch của các ngành, các cấp và phân công nhiệm vụ phù hợp với tình hình mới; hệ thống lại tất cả văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch của Trung ương và của Tỉnh để triển khai kịp thời các công việc theo chỉ đạo; duy

trì cơ chế họp giao ban, báo cáo hàng ngày, hàng tuần và đột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Y tế) theo từng cấp độ diễn biến của dịch.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tạm dừng các chuyến công tác đến các vùng đang có dịch (trừ các trường hợp được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cho phép). Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong cơ quan, khẩn trương rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị đã đi công tác, du lịch đến các vùng có dịch mà thời gian rời khỏi vùng dịch đến nay chưa đủ 14 ngày thì thực hiện việc khai báo y tế, theo dõi sức khỏe hoặc cách ly theo nội dung mục II nêu trên; báo cáo danh sách cho Sở Y tế và Sở Nội vụ trước ngày 30/7/2020. Giao Sở Nội vụ tổng hợp danh sách, báo cáo UBND tỉnh và Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong ngày 31/7/2020 để khẩn trương triển khai các nghiệp vụ chuyên môn y tế về phòng chống dịch theo quy định.

2. Giao Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh):

- Phát động toàn ngành, tập trung mọi lực lượng để tăng cường hoạt động của hệ thống phòng chống dịch, hoạt động đội phản ứng nhanh trong công tác điều tra, giám sát, sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh; khẩn trương lấy mẫu, xét nghiệm với tất cả các trường hợp có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và giám sát trên diện rộng để phát hiện nguồn lây, đặc biệt những người đến, về từ thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi; kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch. Đồng thời chú ý phòng chống dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết không để bùng phát tại địa phương.

- Yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khi tư vấn bán thuốc cho những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người bệnh, khuyến cáo cài đặt các ứng dụng khai báo y tế và thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để theo dõi, quản lý ca bệnh.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân theo quy định của Bộ Y tế, chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở thu dung điều trị và các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc điều trị bệnh nhân khi có các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, dương tính với Covid-19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra.

- Tăng cường năng lực xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa tỉnh để đủ khả năng mở rộng xét nghiệm, sàng lọc phục vụ giám sát, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Đảm bảo đủ nhu cầu sinh phẩm xét nghiệm, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Trung tâm y tế huyện Thuận Nam củng cố, duy trì các khu điều trị để đảm bảo các điều kiện, sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân xác định nhiễm COVID-19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra. Tiếp tục phát huy các thành công, kinh nghiệm từ kết quả điều trị thành công 02 trường hợp bệnh Covid-19 trước đây nếu có phát sinh các ca bệnh mới.

- Giao Lãnh đạo Sở Y tế và Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị cung cấp thông tin chính thức của Tỉnh về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

- Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thiết kế biểu mẫu báo cáo cập nhật số người mới đến/về từ các vùng dịch để hướng dẫn các địa phương tổng hợp, báo cáo hàng ngày theo quy định.

**3. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, Trưởng Ban điều hành các khu cách ly của tỉnh):**

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát lại các khu cách ly tập trung của tỉnh đã được xác lập trước đây đảm bảo các điều kiện sẵn sàng tiếp nhận người vào cách ly theo quy định; tiếp tục khảo sát, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt bổ sung các khu cách ly tập trung dự phòng, đặc biệt là khu cách ly tại các khách sạn để phục vụ nhu cầu cách ly có thu phí của các chuyên gia nước ngoài, người lao động tay nghề cao có nhu cầu nhập cảnh vào làm việc trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy trình hướng dẫn thủ tục nhập cảnh, tiếp nhận, đưa đón cách ly các chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại tỉnh; trên cơ sở đó tiếp tục tổ chức tốt việc đưa đón, cách ly các chuyên gia nước ngoài, bảo đảm thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế; đồng thời tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình thực hiện cách ly không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

**4. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt khu vực biển, các bến tàu, bến cảng trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra các trường hợp nhập cảnh không được kiểm soát theo quy định.**

**5. Giao Công an tỉnh:**

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ khách du lịch, khách xuất nhập cảnh; rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh (nếu có) để áp dụng biện pháp cách ly, xử lý y tế đúng quy định; đồng thời xử lý nghiêm minh các đối tượng có liên quan và các cơ sở lưu trú tiếp nhận người nhập cảnh trái phép.

- Tăng cường công tác quản lý an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các khu vực đang triển khai các dự án trọng điểm có đông người lao động nước ngoài và các tỉnh bạn; phối hợp Sở Thông tin truyền thông xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về dịch Covid-19 gây hoang mang trong dư luận.

**6. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tăng cường kiểm tra, giám sát danh sách khách đến, về từ vùng dịch, cung cấp thông tin và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm soát phòng chống dịch kịp thời.**

**7. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: khẩn trương rà soát, nắm chắc số người lao động nước ngoài và người lao động đến từ vùng dịch (Đà Nẵng, Quảng Ngãi) hiện đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh**

(đặc biệt số người mới đến tỉnh chưa đủ 14 ngày); báo cáo danh sách cho UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để theo dõi, xử lý.

#### 8. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Khẩn trương rà soát danh sách cán bộ giáo viên và học sinh trong toàn ngành đã đi đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi mà thời gian rời khỏi vùng dịch đến nay chưa đủ 14 ngày; báo cáo UBND tỉnh và Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để triển khai các chuyên môn y tế về phòng chống dịch.

- Xây dựng phương án phòng chống dịch và tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn.

9. Giao Sở Công thương: tăng cường kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh ngăn chặn kịp thời các hành vi tăng giá, găm hàng đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng chống dịch; chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa, đảm bảo cung ứng đầy đủ những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là khẩu trang, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu của người dân theo diễn biến dịch bệnh, đảm bảo giữ ổn định thị trường.

10. Giao Sở Giao thông vận tải triển khai kiểm soát các chuyến xe, tàu đến/về từ các vùng dịch phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

#### 11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý. Tăng cường hoạt động phòng, chống dịch của hệ thống chính trị cơ sở, tổ chức vận động quần chúng nhân dân phát hiện các trường hợp đến, về từ vùng dịch, trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng, báo ngay cho chính quyền địa phương để thực hiện khai báo y tế bắt buộc, tự theo dõi sức khỏe và xét nghiệm, cách ly y tế phù hợp, đảm bảo không để nguồn bệnh xâm nhập, lây nhiễm trong cộng đồng.

- Tổ chức điều tra dịch tễ, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt khi có trường hợp nghi nhiễm phải tiến hành các biện pháp triệt để cách ly, truy vết những người tiếp xúc gần, xác định nguồn lây, khoanh vùng ... không để dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng.

- Trước mắt chỉ đạo các xã, phường, thôn, khu phố thực hiện công tác giám sát phòng chống dịch theo nhiệm vụ được phân công; báo cáo nhanh hàng ngày số người từ các vùng dịch mới đến/về địa phương trong ngày để Sở Y tế, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp, theo dõi.

12. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân, từng địa bàn cơ sở, các khu dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang; thường xuyên thông báo trên Báo, Đài nội dung các thông báo khẩn của Bộ Y tế để người dân biết, thực hiện; khuyến cáo người dân thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang

nơi công cộng, khi đến, về từ vùng dịch phải thông báo chính quyền địa phương để theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh là cơ quan truyền thông được cung cấp các thông tin chính thống về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp đưa tin không đúng sự thật về dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân.

**13.** Đề nghị Nhân dân tiếp tục tin tưởng, hỗ trợ và đồng hành cùng chính quyền các cấp trong thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19; thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang nơi công cộng, khi đến, về từ vùng dịch phải thông báo chính quyền địa phương để theo dõi sức khỏe; thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh và các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về dịch bệnh để triển khai kịp thời.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCD phòng chống dịch (theo QĐ 115);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các CQTW trên địa bàn;
- Các huyện/thành ủy, UBND các huyện, TP;
- TT Kiểm soát bệnh tật;
- VPUB: LD, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Đình Tuấn**